

## การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

นำเสนอเมื่อ : 27 ธ.ค. 2567

การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติในการพิจารณายกเว้น  
หรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบ และรองเท้านักเรียนเป็นชุดหรือรองเท้าอื่น  
โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองตามนโยบายการศึกษา "เรียนดี  
มีความสุข" ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ที่มุ่งเน้นลดภาระครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งกำชับให้สถานศึกษาในสังกัด  
พิจารณาขอยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบ รองเทารวมทั้งกระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ  
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความประหยัดและความเหมาะสมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง  
และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายอุปกรณ์การเรียนในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ควบคุม  
กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติของสถานศึกษาตามขอสั่งการของตน



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ๔๕๗๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๘๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติในการพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้านักเรียนเป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ที่มุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งกำชับให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบ รองเท้า รวมทั้งกระเป่า และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความประหยัดและความเหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายอุปกรณ์การเรียน ในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติของสถานศึกษาตามข้อสั่งการข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ วกังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๘

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน